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รายงานสรปุผลการประชมุ 
บูรณาการความร่วมมืออนุภูมิภาคเมืองสีเขียวเพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายเมืองสีเขียวในอาเซียน 

(Green Cities Conference : Leveraging Regional Cooperation and Integration for 
Green cities Network in ASEAN) 

วันท่ี 5-6 กันยายน 2560 
ณ โรงแรมรามาดา พลาซา เมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย 

บทนํา 
ด้วยศูนย์ประสานงานความร่วมมืออนุภูมิภาค แผนงาน IMT-GT (CIMT) ร่วมกับธนาคารพัฒนาแห่ง

เอเชีย (ADB) และองค์กรเพ่ือการพัฒนาสีเขียวแห่งเอเชีย (Green Growth Asia) ได้เชิญผู้แทนปกครองระดับ
ท้องถิ่นของประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 3 แผนงาน ได้แก่ IMT-GT, GMS และ BIMP-
EAGA เข้าร่วมประชุมบูรณาการความร่วมมืออนุภูมิภาคเมืองสีเขียวเพ่ือเช่ือมโยงเครือข่ายเมืองสีเขียวใน
อาเซียน เพ่ือเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการพัฒนาเมืองสีเขียวระดับท้องถิ่นอย่างย่ังยืน มีเมืองมะ
ละกา เทศบาลนครสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ เมืองเมดานและเมืองบาตัม เป็นเมืองนําร่อง โดยทีมุขมนตรี
แห่งรัฐมะละกาเป็นประธาน 

 

ประชุมวันที่1 : วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 
 
ช่วงที่ 1 : สุนทรพจน์เปิดงาน โดย ผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย 

Mr. Gary Krishnan ผู้เช่ียวชาญประเทศ (Country Specialist) ฝ่ายประสานความร่วมมือและการ
ดําเนินการภูมิภาค (Regional Cooperation and Operation Coordination Division) ธนาคารพัฒนา
เอเชีย (Asian Development Bank; ADB) กล่าวรายงานที่มาของการจัดงานคร้ังน้ี พร้อมยกตัวอย่างการไปดู
งาน ถึงความเปลี่ยนแปลงของเมือง Kitakyushu ประเทศญี่ปุ่น ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา ที่ปรับเปลี่ยนจากเมือง
ที่เต็มไปด้วยปัญหามลภาวะทางนํ้าและทางอากาศ ผนวกกับการเติบโตของประชากรเมืองอย่างก้าวกระโดด 
กลายมาเป็นเมืองที่สะอาด จากนโยบายและการดําเนินการสีเขียว ซึ่งน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับการจัด
การเมืองอ่ืน ๆ ให้เป็นสีเขียวต่อไป (รายละเอียดเพ่ิมเติมตามเอกสารแนบที่ 1.1)  
 

ช่วงที่ 2 : คําปราศรัย โดย ผู้อํานวยการฝ่ายวางแผนเศรษฐกิจ สํานักนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย 
Honorable Datuk Wira Haji Muhammad Yunos bin Husin รัฐมนตรีบริหารฝ่ายการศึกษา 

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสีเขียวและนวัตกรรม แห่งรัฐมะละกา (Melaka State 
Executive Councilor for Education, Higher Education, Science & Technology, Green 
Technology and Innovation) กล่าวถึงการจัดการประชุมคร้ังน้ี ณ เมืองมะละกา อันเป็นเมืองมรดกโลก ที่
เล็งเห็นถึงความสําคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) ของ
สหประชาชาติ และข้อตกลงจากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่นครปารีสในปี 
พ.ศ. 2558 (Conference of Parties ครั้งที่ 21; COP21) กระทั่งถึงการครบรอบ 50 ปีแห่งการก่อต้ังอาเซียน 
(ASEAN) ในปี พ.ศ. 2560 น้ี พร้อมทั้งการก่อกําเนิด GrEEEn Actions และ Green City Action Plan หรือ 
GCAP ของเมืองมะละกา ที่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ควรต้องพิจารณาให้ความสําคัญของการเติบโตสี
เขียวด้วยการพัฒนาเข้าสู่แผนพัฒนาของแต่ละประเทศต่อไป (รายละเอียดเพ่ิมเติมตามเอกสารแนบที่ 1.2) 
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ช่วงที่ 3 : ช่วงอภิปรายแผนปฏิบัติการเมืองสีเขียว (GCAP) 
 Mr. Gary Grishnan ผู้เช่ียวชาญประเทศ ฝ่ายประสานความร่วมมือและการดําเนินการภูมิภาค ADB 
ซึ่งเป็นผู้ดําเนินการอภิปรายในช่วงน้ี กล่าวขอบคุณ Honorable Wira ที่มาในงานน้ีแม้จะเพ่ิงกลับจากการลา
ป่วยสองเดือน พร้อมดําเนินการอภิปรายที่มีวิทยากร 6 ท่าน ดังต่อไปน้ี 
 
 Mr. Balamurugan Ratha Krishnan รองผู้อํานวยการ (Deputy Director) ศูนย์ประสานงาน

อนุภูมิภาค อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Centre of IMT-GT Subregional Cooperation; 
CIMT) 
กล่าวถึงจุดกําเนิดของเร่ืองเมืองสีเขียวจากการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งที่ 18 เมื่อปี พ.ศ. 2555 

(18th Ministerial Meeting) ที่นําเข้าสู่การประชุมสุดยอดผู้นําครั้งที่ 7 ในต้นปีถัดมา และการเกิดแผนปฏิบัติ
การเมืองสีเขียวเมืองมะละกา (Melaka Green City Action Plan หรือ Melaka GCAP) ตามด้วยการเกิด 
GCAPs สําหรับเมืองสงขลาและหาดใหญ่ในประเทศไทย และเมืองเมดานและบาตัมในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่ง
ทําให้ก่อเกิดความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ (Private-Public Partnership; PPP) โดยเฉพาะใน
เรื่องการสร้างประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร และต่อมาก็เกิดการประชุมสภาสีเขียวคร้ังที่ 1 (1st IMT-
GT Green Council Meeting; GCM) ที่เมืองมะละกาในปี 2559 อันเกิดจากข้อเสนอการจัดต้ังจากองค์กร 
ICLEI (Local Government for Sustainability) และการประชุม GCM ครั้งที่ 2 พร้อมการประชุมสัมมนา
เมืองสีเขียวคร้ังที่ 1 (1st Green City Forum; GCF) ที่เมืองสงขลาในปี 2560  

Mr. Balamurugan ได้อธิบายต่อไปถึงจุดประสงค์และบทบาท พร้อมทั้งขอบเขตการดําเนินการของ 
GCM จากน้ันได้อธิบายถึงความร่วมมือจากองค์กรต่าง ๆ ที่มีการพบปะและประชุมร่วมกันมากมายในหลาย ๆ 
ภาคี และยังได้กล่าวถึงพันธสัญญาที่ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และประเทศไทย ได้ให้ไว้ในที่ประชุม 
COP21 เก่ียวกับการลดปริมาณคาร์บอน และโครงการต่าง ๆ ที่จะดําเนินการในอนุภูมิภาคน้ี เช่น โครงการตึก
ประหยัดพลังงาน โครงการเปลี่ยนหลอดไฟถนน โครงการประเมินระดับคาร์บอน โครงการเครือข่าย
มหาวิทยาลัย (UNINET) และโครงการอ่ืน ๆ และสรุปท้ายสุดด้วยการกล่าวถึงเอกสารวิสัยทัศน์ 2036 (Vision 
2036) และการดําเนินการสู่ความย่ังยืนตามกรอบการพัฒนาเมืองอย่างย่ังยืน (Sustainable Urban 
Development Framework; SUDF) (รายละเอียดเพ่ิมเติมตามเอกสารแนบที่ 1.3) 

 
 Datuk Hj. Kamaruddin bin Md. Shah ผู้บริหารองค์กรสูงสุด (CEO) องค์การเทคโนโลยีสี

เขียวมะละกา (Melaka Green Technology Corporation) 
ได้นําเสนอบทสรุปความก้าวหน้าและประสบการณ์กิจกรรมเมืองสีเขียว และสรุปว่า GCAP เป็นเพียง

ข้อกําหนด คล้าย TOR หรือ Terms of Reference ซึ่งจะมีรายละเอียดกิจกรรมที่ต้องดําเนินการเพ่ือให้บรรลุ
ถึงเป้าหมายตามที่กําหนด แต่จะต้องมี 1.ธรรมาภิบาลสีเขียว (Green Governance) และ 2.ความต้ังใจ
ทางด้านการเมือง (Political Will) และท่ีสําคัญคือการต้องมีองค์กร (Responsible Organizations) ที่เกิดขึ้น
มารองรับการปฏิบัติการ (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบที่ 1.4) 

 
 นายสุริยา ยีขุน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปริก อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 

กล่าวถึงการนํา SDGs มาเป็นเป้าหมาย ผ่านยุทธศาสตร์การพัฒนาการเติบโตสีเขียวในท้องถิ่น ด้วย
การมององค์กรจากภายใน การมองสภาวะแวดล้อมจากภายนอก และการผันนโยบายสู่การปฏิบัติ ทั้งด้าน
โภชนาการ ความเท่าเทียม การศึกษา ประปาและสุขาภิบาล พลังงาน ฯลฯ ที่สําคัญคือการดําเนินกิจกรรมใน
พ้ืนที่พหุวัฒนธรรมอย่างไม่ให้เกิดความขัดแย้ง ทั้งน้ี ด้วยการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
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พระเจ้าอยู่หัว และสรุปด้วย Timeline การปฏิบัติงานด้านเมืองสีเขียวด้านต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองปริก เช่น 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายในสํานักงาน การจัดต้ังหลักสูตรในโรงเรียน การสร้างระบบบําบัดนํ้าเสียใน
ชุมชน และการนําพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้งาน (รายละเอียดเพ่ิมเติมตามเอกสารแนบที่ 1.5) 

 
 ดร. พฤกษ์ พัฒโน รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครหาดใหญ่ 

กล่าวถึงแผนปฏิบัติงานเมืองสีเขียวของเทศบาลนครหาดใหญ่ ที่ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ คือ 1.
เมืองแห่งสวน 2.เมืองแห่งความสะอาด 3.เมืองแห่งการใช้พลังงานท่ีมีประสิทธิภาพ 4.เมืองแห่งการบริโภคและ
การท่องเที่ยวที่ย่ังยืน และ 5.เมืองแห่งความยืดหยุ่นในการเผชิญกับอุทกภัย โดยในส่วนที่ 1 น้ัน เทศบาลนคร
หาดใหญ่ได้ต้ังเป้าที่จะเพ่ิมจํานวนต้นไม้ และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจากร้อยละ 36 ให้เป็นร้อยละ 40 ภายในปี พ.ศ. 
2563 ในส่วนของเมืองสะอาดนั้นจะกําจัดและลดปริมาณขยะด้วยวิธีการต่าง ๆ และจะใช้ระบบบําบัดนํ้าเสีย
ให้เต็มศักยภาพบ่อบําบัด ในด้านพลังงานจะจัดการด้านการขนส่ง ด้านการใช้หลอดไฟประหยัดพลังงานตาม
ท้องถนน และในส่วนความยืดหยุ่นต่อการรับมืออุทกภัย จะมีทั้งการป้องกัน การเตรียมพร้อม การให้ความรู้แก่
นักเรียน และการเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชน (รายละเอียดเพ่ิมเติมตามเอกสารแนบที่ 1.6) 

 
 Mr. Niels Van Djik แห่งบรรษัท Otak Incorporation (Medan and Batam) 

กล่าวถึงการเพ่ิมในส่วนกระบวนการการจัดทําแผนปฏิบัติการเมืองสีเขียว โดยเฉพาะในส่วนที่ไปช่วย
ดําเนินการให้กับเมืองเมดาน เมืองบาตัม เมืองเคนดารี และเมืองมาลัง ในประเทศอินโดนีเซียระหว่างปี พ.ศ. 
2557-2559 ตามกระบวนการ 10 ขั้นตอน ด้วยการใช้เครื่องมือต่าง ๆ อาทิ SOAR (Strength, Opportunity, 
Aspiration and Results) ซึ่ง Mr. Niels มีความเห็นว่าเป็นกระบวนการวิเคราะห์ที่เป็นบวกมากกว่า SWOT 
(Strength, Weakness, Opportunity, and Threat) ที่มีการใช้งานตามปกติ นอกจากน้ี ยังมีการนํา Multi-
Criteria Analysis หรือ MCA และ LogFrame (Logical Framework) มาใช้ในการวิเคราะห์ และจัดลําดับ
ความสําคัญของโครงการ ทั้งโครงการหลักและโครงการย่อยภายในโครงการหลักต่างๆ บทเรียนที่ได้รับจาก
การทํางานน้ีคือ  

1.สี่เมืองที่ศึกษามีความพร้อมไม่เท่ากัน  
2.จําเป็นที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแนวความคิด หรือ Paradigm Shift  
3.ยังต้องการหลักฐานประจักษ์ หรือ Hard Evidence เพ่ือให้เมืองแน่ใจว่าการดําเนินการเมืองสีเขียว

จะเป็นประโยชน์ 
 4.มีความเสี่ยงว่าจะไม่มีกลไกทางด้านการเงินที่เมืองสามารถนํามาใช้จัดการ  

(รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบที่ 1.7) 
 
 Ms. Marie-Helene Sibille ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาเมือง (Urban Development Specialist) 

ธนาคารพัฒนาเอเชีย 
กล่าวถึง BIMP-EAGA (Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines – East ASEAN Growth Area) 

และวิธีการที่ธนาคารพัฒนาเอเชียจะมีส่วนช่วยเหลือในเร่ืองดําริเมืองสีเขียว แผนปฏิบัติการเมืองสีเขียว และ
ตัวอย่างการให้ความช่วยเหลือแก่เมืองเคนดารี เพ่ือเป็นเมืองนําร่องบนเกาะสุลาเวสี ประเทศอินโดนีเซีย คล้าย
ที่เคยดําเนินการที่เมืองมะละกาของมาเลเซีย เมืองฮิว ประเทศเวียดนาม และเมืองโบพาลของอินเดีย โดยได้
บรรยายถึงกระบวนการคัดเลือกเมือง กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการ การวิเคราะห์ MCA การจัดลําดับ
ความสําคัญของโครงการ และทิ้งท้ายด้วยยุทธศาสตร์การปรับตัวของเมืองปารีสของประเทศฝร่ังเศสเพ่ือเป็น
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ตัวอย่างบันดาลใจสําหรับเมืองต่าง ๆ ในเอเชียในการคํานึงถึงอนาคตที่ใฝ่ฝัน (รายละเอียดเพิ่มเติมตาม
เอกสารแนบท่ี 1.8)  
 

หลังการอภิปราย ได้มีประเด็นผู้เข้าร่วมประชุมที่สําคัญและคําตอบ ดังน้ี 
ประเด็นคําภาม คําตอบ 

1. ภาคส่วน เอกชนจะสามารถ เ ข้ าร่ วม
กิจกรรมได้อย่างไร 

ควรเป็นโครงการใหญ่ที่ รัฐและเอกชนมาเป็น
หุ้นส่วน 

2. ประชาชนทั่วไปจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร ขณะดําเนินการต้ังงบประมาณ ประชาชนก็สามารถ
เข้ามาช่วยระบุความต้องการ ช่วยสนับสนุนบริจาค 
ช่วยร่วมดําเนินการโครงการต่าง ๆ 

3.  ทําไมเมืองสีเขียวถึงเป็นเมืองมะละกา 
และเมืองอ่ืนๆ จะเข้ามาในเรื่องน้ีเช่นไร 

เพราะเมืองมะละกามีขนาดเหมาะสม ไม่ใหญ่และ
ไม่เล็กจนเกินไป อีกทั้งยังมีความพร้อมมาก่อนหน้า
น้ีเสียอีก ฯลฯ ส่วนเมืองอ่ืน ๆ ในอนุภูมิภาค IMT-
GT ที่สนใจก็ขอเชิญชวนให้แสดงเจตจํานงค์เข้ามา
เพ่ือรับการพิจารณา 

 
ช่วงที่ 4 : อภิปรายการพัฒนาเมืองที่ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

Mr. Emani Kumar รองเลขาธิการองค์กรท้องถิ่นเพ่ือความย่ังยืน (Deputy Secretary General, 
ICLEI – Local Governments for Sustainability) ซึ่งเป็นผู้ดําเนินการอภิปรายในช่วงน้ี เกริ่นนําถึงการเข้า
มาของ ICLEI ในการช่วยเมืองมะละกา โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเรื่องการวัดและประเมินปริมาณคาร์บอน 
(Carbon Inventory) พร้อมดําเนินการอภิปรายภายใต้หัวข้อที่เก่ียวกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ข้างต้น โดยมีวิทยากร 5 ท่าน ดังน้ี 

 
 Ms. Le Thi Thuy Ha รองผู้จัดการ ฝ่ายวิจัยนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง (Division 

for Urban Development Strategy and Planning Research) สถาบันการวางผังเมืองและ
ชนบทเวียดนาม (Vietnam Institute of Urban and Rural Planning) สํานักพัฒนาเมือง 
(Urban Development Agency) กระทรวงการก่อสร้าง (Ministry of Construction) 
ได้นําเสนอเร่ืองการเติบโตเมืองสีเขียวของประเทศเวียดนาม โดยเริ่มที่ภาพฉายสถานการณ์ทั้งในอดีต

และปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ชาติ ความท้าทาย การปฏิบัติการ และความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ประเทศ
เวียดนามมีเมืองถึงเกือบ 800 เมือง ประชากรเมืองของประเทศมีถึงกว่าหน่ึงในสาม และเมืองเหล่าน้ีมีส่วนต่อ
ค่าผลผลิตกว่าร้อยละ 70 ของ GDP ของประเทศ แต่เพ่ือความย่ังยืน การพัฒนาการเติบโตสีเขียวจึงเป็น
หนทางสําหรับอนาคตเมือง และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 รัฐบาลก็ได้เริ่มดําเนินการจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 
2555-2563 โดยมีวิสัยทัศน์ถึงปี พ.ศ. 2593 ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมหลักหลายกิจกรรม รวมถึงการแก้ไข
ปัญหาความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ท้ายสุดได้สรุปถึงบทบาทของกระทรวงฯ ในเรื่องน้ี และ
การดําเนินการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ อย่างเป็นเครือข่าย (รายละเอียดเพ่ิมเติมตามเอกสารแนบท่ี 
1.9) 
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 Ms. Soumya Chaturvedula ผู้ประสานงานโปรแกรมพลังงานและภูมิอากาศ (Programme 
Coordinator (Energy & Climate) องค์กรท้องถ่ินเพื่อความยั่งยืน ภาคพื้นเอเชียใต้ (ICLEI 
South Asia) 
ได้บรรยายถึงการพัฒนาเมืองให้มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งประกอบด้วย 

2 เรื่องหลัก คือ 1.การลดผลกระทบ และ 2.การปรับตัว โดยยกตัวอย่างประเทศมาเลเซีย และแผนปฏิบัติ
การเมืองสีเขียวของเมืองมะละกา จากน้ันได้กล่าวถึงเคร่ืองมือที่ ICLEI ได้พัฒนาข้ึนเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ 
อาทิ HEAT (Harmonized Emission Analysis Tool) และ PINTAR (Promoting Intelligence, Nurturing 
Talent and Advocating Responsibility) รวมถึงโครงการสํารวจพลังงาน (Energy Audit) สําหรับการ
เปลี่ยนหลอดไฟ LED (Light Emitting Diode) บนทางหลวงของเมืองมะละกา  

จากน้ัน Ms. Soumya ได้อธิบายถึงกระบวนการการจัดทํากรอบการพัฒนาเมืองอย่างย่ังยืน 
(Sustainable Urban Development Framework; SUDF) และโครงการโครงข่ายเมืองยืดหยุ่นต่อการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเอเชีย หรือ เอเซอร์น (Asian Cities Climate Change Resilience Network; 
ACCCRN), ยุทธศาสตร์การพัฒนาการปลดปล่อยคาร์บอนตํ่า (Low Emission Development Strategy; 
LEDS) ฯลฯ (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบที่ 1.10)  

 
 Mr. Marvin Lagonera เจ้าหน้าที่โครงการ (Project Officer) การลดผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change Mitigation) ICLEI ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(ICLEI South East Asia) 
บรรยายหัวข้อการเรียนรู้จากกระบวนการ ACCCRN ของ ICLEI ในการสร้างความยืดหยุ่นต่อการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยเร่ิมจากประวัติความเป็นมาของ ACCCRN ที่ก่อต้ังขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2551 จาก
เงินกองทุนร็อคก้ีเฟลเล่อร์ และดําเนินการใน 10 เมืองของประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย ไทย และเวียดนาม 
และต้ังแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมาก็ได้ให้ ICLEI ช่วยขยายโครงการให้กับประเทศบังคลาเทศ อินเดีย 
อินโดนีเซีย (6 เมือง) และฟิลิปปินส์ (15 เมือง)  

จากน้ัน Mr. Marvin ได้อธิบายถึงกระบวนการ กิจกรรม และผลลัพธ์ ของเมืองตัวอย่าง โดยมีข้อสรุป
บางข้อที่น่าสนใจ เช่น จังหวะเวลาการทํางานน้ันเป็นสิ่งสําคัญ ดังน้ัน ควรต้องทํางานให้สําเร็จภายในช่วงเวลา
ที่นายกเทศมนตรีที่เริ่มงานยังอยู่ในตําแหน่ง เป็นต้น โดยมีตัวอย่างการดําเนินการโครงการท่ีได้งบประมาณ
ขนาดเล็ก (Small Grants) ที่เมืองซูคาบูมิ (Sukabumi) ประเทศอินโดนีเซีย, เมืองทูกัวกาเรา (Tuguegarao) 
และเมืองบาเกียว (Baguio) ประเทศฟิลิปปินส์ (รายละเอียดเพ่ิมเติมตามเอกสารแนบที่ 1.11) 

 
 ผู้แทนแทน Mr. H. Lis Darmansyah นายกเทศมนตรีกิตติมศักด์ิ เมืองตันหยงปีนัง 

(Tanjungpinang) ประเทศอินโดนีเซีย 
ได้เริ่มกล่าวถึงที่ต้ังเมืองน้ีบนเกาะบินตัน (Bintan) ที่อยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะบาตัม (Batam) 

ทางตอนใต้ของประเทศสิงคโปร์ พร้อมข้อมูลกายภาพต่าง ๆ จากน้ันได้กล่าวถึงปัญหาที่ท้าทายต่าง ๆ เช่น 
เรื่องนํ้า พลังงานไฟฟ้า แหล่งอาหารที่ต้องมาจากท่ีอ่ืน การจัดการขยะ นํ้าเสีย ชุมชนเสื่อมโทรม สภาพอากาศ
เลวร้าย และระดับนํ้าทะเลท่ีสูงขึ้น ดังน้ัน จึงมีการวางแผนเพ่ือรองรับเพ่ือแก้ไขปัญหาความย่ังยืนของเมืองใน
เรื่องเหล่าน้ีทุก ๆ เรื่องตามรายละเอียดต่างๆ (รายละเอียดเพ่ิมเติมตามเอกสารแนบที่ 1.12) 

 
 Mr. Saurabh Gaidhani ผู้จัดการโปรแกรม (Program Manager) ฝ่ายเอเชีย-แปซิฟิค องค์การ

ความยืดหยุ่น 100 เมือง (100 Resilient Cities) 
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ได้บรรยายถึงปัญหาที่เกิดจากเมือง ว่าปัจจุบัน ประชากรกว่าครึ่งอาศัยอยู่ในเมือง และมีส่วนถึง 3 ใน 
4 ของ GDP แต่ยังต้องประสบภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น อุทกภัย โครงสร้างถล่มทลาย สุขภาพผู้เดินทางเข้าออก
ประเทศที่อาจเป็นพาหะนําโรค ความแออัด ไฟป่าใกล้ชุมชน การจราจรติดขัดและมีแนวโน้มว่าประชากรเมือง
จะสูงขึ้นถึงกว่าร้อยละ 75 เมื่อถึงปี พ.ศ. 2600 ดังน้ัน จึงต้องลงมือเมื่อรองรับปัญหาเหล่าน้ีต้ังแต่ตอนน้ี และ
องค์การ 100 Resilient Cities ก็จะมีส่วนในการช่วยเมืองต่าง ๆ โดยเมืองมะละกาก็เป็นหนึ่งในเมืองเหล่าน้ัน
ด้วยเหตุผล 4 ด้าน คือ 1.ความพร้อมของผู้นํา 2.ความพร้อมทางเศรษฐกิจ 3.ความพร้อมทางปัญญา และ 4.
ความพร้อมของประชากร และโดยอยากขยับขยายจากโครงการ 100 เมืองให้เป็นโครงการ 10,000 เมือง 
ร่วมกับองค์กรอ่ืน ๆ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับสากลในอนาคตต่อไป (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ
ที่ 1.13) 
 

หลังการอภิปราย ได้มีประเด็นผู้เข้าร่วมประชุมที่สําคัญและคําตอบ ดังน้ี 
ประเด็นคําภาม คําตอบ 

1. ในเร่ืองเครื่องมือที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์
น้ัน มีผู้ต้ังข้อสังเกตว่า ดูเหมือนว่าจะมีแต่
ผู้รู้เท่าน้ันที่จะได้ใช้ 

Ms. Soumya : เรื่องน้ีจะมีการจัดโปรแกรมการ
อบรมผ่ านมหา วิทยาลั ย ไปยั ง นักศึ กษาและ
หน่วยงานที่สนใจเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ 

2. ใ น เ ร่ื อ ง ปั จ จั ย ห ลั ก ที่ จ ะ ทํ า ใ ห้ เ กิ ด
ความสําเร็จน้ัน ตกลงผู้ที่มีส่วนสําคัญคือ
ผู้นําท้องถิ่นแล้วส่วนของภาคส่วนเอกชน
เป็นส่วนสําคัญอย่างไรบ้าง 

ขณะดําเนินการต้ังงบประมาณ ประชาชนก็สามารถ
เข้ามาช่วยระบุความต้องการ ช่วยสนับสนุนบริจาค 
ช่วยร่วมดําเนินการโครงการต่าง ๆ 

3.  ทําไมเมืองสีเขียวถึงเป็นเมืองมะละกา 
และเมืองอ่ืนๆ จะเข้ามาในเรื่องน้ีเช่นไร 

Mr. Marvin : ก็เป็นทั้งสองส่วน  
Mr. Kumar : องค์กรท้องถิ่น โดยมีผู้ร่วมดําเนินการ
อภิปรายท่านอ่ืนช่วยตอบเสริมว่า ในกรณีประเทศ
มาเลเซีย และประเทศเวียดนาม ความตระหนักปัก
ใจของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนเป็นอย่าง
มากด้วย) [ดังน้ัน ผู้รายงานขอสรุปว่า คงจะต้องมา
จ ากทั้ ง  3 ส่ วน  คื อ  ผู้ นํ า อ งค์ ก รที่ เ ข้ ม แข็ ง 
ภาคเอกชนที่ส นับสนุน  และภาคประชาชนท่ี
ตระหนักรู้] 

 
ช่วงที่ 5 : อภิปรายการขนส่งอย่างย่ังยืนสําหรับเมืองสีเขียว 

Ms. Marie-Helene Sibille ผู้เช่ียวชาญการพัฒนาเมือง (Urban Development Specialist) 
ธนาคารพัฒนาเอเชีย ซึ่งเป็นผู้ดําเนินการอภิปรายในช่วงน้ี ได้กล่าวแนะนําวิทยากรด้านการขนส่ง 3 ท่าน 
พร้อมให้วิทยากรแต่ละท่านดําเนินการนําเสนอตามลําดับ ดังน้ี 

 
 Mr. Ki-Joon Kim หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญการขนส่ง (Principal Transport Specialist) ฝ่ายการ

พัฒนาความยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Sustainable Development and 
Climate Change Department) ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) 
ได้กล่าวถึงความเป็นมาของธนาคารพัฒนาเอเชีย ที่ก่อต้ังขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2509 โดยมีเจ้าของร่วมจาก 

67 ประเทศ และโดยมีสํานักงานใหญ่อยู่ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์  
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จากน้ัน Mr. Kim ได้กล่าวถึงกิจกรรมที่ ADB ดําเนินการด้านการขนส่งในเมืองใหญ่ในประเทศต่าง ๆ 
และเหตุผลการมาดําเนินการที่เมืองมะละกา ก่อนที่จะลงลึกลงไปถึงคําถามว่า ใครคือผู้เลือกทําอะไรในเรื่อง
การขนส่ง ที่ประกอบด้วยปัญหาการติดขัดการจราจร อุบัติเหตุ และมลภาวะ โดยยกตัวอย่างการพัฒนาการ
ขนส่งของเมืองใหญ่ต่าง ๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งอีกหลายเมืองในทวีปเอเชีย ที่ส่วนใหญ่ในอดีต 
คํานึงถึงแต่การก่อสร้างทางหลวงสําหรับการเคลื่อนรถยนต์ แต่ปัจจุบันได้หันมาให้ความสนใจต่อความเป็นอยู่
ของประชาชนและชุมชนที่อยู่ในเมืองใหญ่เช่นน้ีมากขึ้น ๆ ด้วยการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ถนนให้เป็นที่เดินและที่
พักผ่อนหย่อนใจ และสุดท้ายได้ยกตัวอย่างกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ที่ได้พัฒนาเรื่องน้ีไปมาก รวมถึงการ
พัฒนาในเมืองใหญ่ต่าง ๆ ในทวีปยุโรป เช่น อัมสเตอร์ดัม โคเปนเฮเกน ลอนดอน ลียอง ไอน์โฮเวน และ
สรุปว่า ปัญหาการขนส่งในเมืองน้ันเกิดจากนํ้ามือมนุษย์ ดังน้ัน มนุษย์ก็ต้องสามารถแก้ไขได้ (รายละเอียด
เพิ่มเติมตามเอกสารแนบที่ 1.14) 

 
 Mr. Guido Bruggeman ผู้เชี่ยวชาญการขนส่ง (Transport Specialist) ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

ขึ้นมากล่าวถึงการพัฒนาการขนส่งอย่างย่ังยืนที่กําลังทําให้กับเมืองมะละกา 
โดยกล่าวถึงขอบเขตของงาน/วัตถุประสงค์ การเป็นหน่ึงในแผนปฏิบัติการเมืองสีเขียว จากน้ันได้

กล่าวถึงการมีส่วนอย่างมากของการขนส่งต่อมลพิษทางอากาศในเมือง และสิ่งที่ควรต้องดําเนินการ เช่น การ
ใช้พาหนะพลังงานไฟฟ้า และการใช้รถจักรยาน  

จากน้ัน Mr. Guido ได้เล่าความเป็นมาถึงการพัฒนาเมืองมะละกาต้ังแต่อดีต ที่ใช้การเดินทางทางน้ํา
เป็นหลัก กระทั่งปัจจุบันที่เปลี่ยนมาเป็นทางถนน และนํามาซึ่งปัญหาต่าง ๆ ทั้งเร่ืองพ้ืนที่ถนนที่กว้างใหญ่เกิน
จําเป็น ทั้งเรื่องที่จอดรถ การเดินเท้า และแม้กระทั่งความไม่เหมาะสมของระบบรถโดยสารในปัจจุบัน ดังน้ัน 
จึงเป็นสิ่งท้าทายในการปรับแก้ ทั้งด้วย “การดึง” หรือการส่งเสริมการขนส่งมวลชนและการเดิน, “การดัน” 
หรือการจัดการกับที่จอดรถและการจัดการการจราจร, และ “การพัฒนา” ออกแบบทางสัญจรและพ้ืนที่สีเขียว
บนถนนเดิม และสรุปสุดท้ายด้วยแผนปฏิบัติการที่จะดําเนินการในเมืองมะละกา ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ใน
เรื่องการปรับปรุงระบบขนส่งมวลชน การเดินและการใช้จักรยาน การจัดการที่จอดรถ การจัดการการจราจร 
การออกแบบถนนและพ้ืนที่ชุมชน ฯลฯ (รายละเอียดเพ่ิมเติมตามเอกสารแนบที่ 1.15) 

 
 Mr. Yoga Adiwinarto ผู้อํานวยการประจําประเทศ (Country Director) สถาบันนโยบายการ

ขนส่งและการพัฒนา (Institute for Transport and Development Policy) ประเทศ
อินโดนีเซีย 
ได้กล่าวถึงรายละเอียดการปรับปรุงเปล่ียนแปลงการขนส่งเมืองมะละกา ทั้งเรื่องการเดิน การจอดรถ 

การปรับปรุงถนน ระบบขนส่งมวลชน โดยกล่าวลงลึกลงไปถึง ชนิด และขนาดของปัญหา พร้อมเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนา ร่วมกับการนําเสนอผลลัพธ์จากการพัฒนาที่เมืองใหญ่อ่ืน ๆ ในโลก และโดยที่เมืองที่อยู่ในเขต
ร้อนยังคงต้องการที่ร่มสําหรับการเดินอีกด้วย และสรุปสุดท้ายว่า ในอีก 30 ปีข้างหน้า ถนนและสะพานลอยใน
เมืองใหญ่จะล่มสลาย จักรยานและคนเดินเท้าจะเป็นใหญ่ในแผ่นดิน (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท่ี 
1.16) 
ช่วงที่ 6 : อภิปรายการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

Mr. Balamurugan Ratha Krishnan รองผู้อํานวยการ ศูนย์ประสานงานอนุภูมิภาค อินโดนีเซีย-
มาเลเซีย-ไทย (CIMT) ผู้ดําเนินการอภิปราย ได้กล่าวถึงความสําคัญและการดําเนินการในเรื่องการจัดการการ
ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมแนะนําวิทยากรผู้บรรยาย 3 ท่านในช่วงน้ี และเปิดให้มีการดําเนินการ
อภิปรายต่อไปตามลําดับ ดังน้ี 
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 Ms. Soumya Chaturvedula ผู้ประสานงานโปรแกรมพลังงานและภูมิอากาศ (Programme 

Coordinator, Energy & Climate) องค์การท้องถ่ินเพื่อความยั่งยืนภาคพื้นเอเชียใต้ (ICLEI 
South Asia) 
ได้บรรยายถึงโครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าแสงสว่างบนถนน โดยเร่ิมกล่าวถึงปัญหา และข้อดีที่จะ

ได้จากการจัดการการใช้หลอดไฟ LED เมื่อเทียบกับการดําเนินการต่อไปแบบเดิม พร้อมยกตัวอย่างระบบการ
ดําเนินการที่เมืองมะละกา ต้ังแต่โครงสร้างการจัดการ การออกสํารวจเพ่ือเก็บข้อมูล ทั้งด้านอุปกรณ์และความ
สว่างของหลอดไฟ เพ่ือรักษาไว้ซึ่งความสว่างเดิม (ถ้าดีอยู่แล้ว) การปรับระดับความสว่างให้เหมาะสม (ถ้าสว่าง
เกินจําเป็น) และการปรับปรุงระดับความสว่าง (ถ้ายังไม่สว่างพอ) ตามยุทธศาสตร์และมาตรการต่าง ๆ กระทั่ง
ถึงการใช้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างตามถนนแบบอัจฉริยะ (Smart Street Lighting) และทางเลือกการดําเนินการ
ตามรูปแบบต่าง ๆ เช่น การดําเนินการเอง และ/หรือการใช้บริการโดยใช้บรรษัทบริการพลังงาน หรือ ESCOs 
(Energy Service Companies) (รายละเอียดเพ่ิมเติมตามเอกสารแนบที่ 1.17) 

 
 Mr. Yoganandh Thangaraju รองผู้อํานวยการ (Deputy Director) องค์การหุ้นส่วน

ประสิทธิภาพพลังงานแห่งเดนมาร์ค (Danish Energy Efficiency Partners; DEEP) ส่วน
พลังงานในอาคาร (Energy for Buildings) 
ได้บรรยายเก่ียวกับการตรวจสอบพลังงาน (Energy Audit) และประสบการณ์บรรษัทการให้บริการ

พลังงาน หรือ ESCO โดย DEEP ได้ดําเนินการไปแล้วสําหรับอาคารกว่า 300 หลังในประเทศเดนมาร์คด้วย
งบประมาณกว่า 200 ล้านเหรียญสหรัฐ และยังได้ให้บริการแก่ประเทศอ่ืน ๆ ในทวีปเอเชีย จากน้ันได้ย้อน
กล่าวถึงแนวคิดการดําเนินการที่ประเทศเดนมาร์คและขั้นตอนการทําสัญญาสมรรถนะพลังงาน (Energy 
Performance Contract; EPC) ต้ังแต่การกลั่นกรอง (Screening), การตรวจประเมิน (Audit), การวางแผน 
(Planning), การจัดหาอุปกรณ์ (Procurement), การเงิน (Finance), การรับประกัน (Guarantee), การ
ดําเนินการและการบํารุงรักษา (Operation & Maintenance; O&M), และการติดตามประเมินผล 
(Monitoring) จากน้ันได้กล่าวถึงการทํา EPC แบบทั่วไป และรูปแบบที่ต่างออกไปของ DEEP ที่ผู้บรรยายคิด
ว่าดีกว่ามาก ทั้งด้านการจัดการ ด้านเทคโนโลยี และด้านการเงิน โดยยกตัวอย่างการดําเนินการให้กับอาคาร 9 
แห่งของเมืองมะละกา และว่าขณะน้ีได้ดําเนินการเฟสแรกไปแล้ว 3 หลัง พร้อมยกตัวอย่างโรงพยาบาลเฉพาะ
ทางปุตรา (Putra Specialist Hospital) ที่สามารถลดค่าไฟฟ้าจากเดิมประมาณ 250,000 ริงกิต/เดือน ลง
เหลือเพียงประมาณ 150,000 ริงกิต/เดือน ด้วยการปรับเปลี่ยน Chiller และหน่วยจัดการดูแลอากาศ (Air 
Handling Unit; AHU) การบรรยายช่วงท้ายสุดเป็นเรื่องที่เก่ียวกับการขยายการดําเนินการมาที่จังหวัดสงขลา 
และกิจกรรมที่จะต้องทําให้เป็นจริงต่อไป (รายละเอียดเพ่ิมเติมตามเอกสารแนบที่ 1.18) 

 
 Mr. Nitin Bhatt ผู้จัดการภูมิภาค (Regional Manager) บจก. บริการประสิทธิภาพพลังงาน

โปรแกรมอุจจาลาแห่งประเทศอินเดีย (UJALA Program Energy Efficiency Services 
Limited; EESL, India) 
ได้บรรยายถึงความสําเร็จของโปรแกรมน้ีในอินเดีย ว่าเป็น ESCO ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่สนับสนุนโดย

รัฐบาลอินเดียเมื่อต้นปี พ.ศ. 2560 และโดยมีวิสัยทัศน์ที่จะดําเนินการเรื่องต่าง ๆ มากมายด้วยยุทธศาสตร์ต่าง 
ๆ และด้วยรูปแบบการทําธุรกิจแบบ “จ่ายเมื่อประหยัด” (Pay-As-You-Save; PAYS) โดยมีผลลัพธ์ที่น่าทึ่ง
ในช่วงสองปีที่ผ่านมาด้วยตัวเลขการเปลี่ยนหลอดไฟ LED อาคารกว่า 260 ล้านหลอด หลอดไฟ LED ถนนอีก
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กว่า 3.1 ล้านดวง และพัดลมประหยัดพลังงานกว่า 1.2 ล้านเครื่อง บวกกับเคร่ืองสูบนํ้าการเกษตรท่ีจะเปลี่ยน
อีก 1.1 ล้านเครื่อง และไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ในชนบทอีก 400,000 ดวง ฯลฯ  

จากน้ัน ผู้บรรยายได้กล่าวถึงโครงการ UJALA (Unnat Jeevan by Affordable LEDs and 
Appliances for All) ซึ่งเป็นโปรแกรมแห่งชาติของประเทศอินเดียในการเปลี่ยนหลอดไฟบ้าน 770 ล้านดวง 
และไฟถนนอีก 35 ล้านหลอดภายใน 30 ปี ที่จะสามารถทําให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงไป 114,000 ล้าน
กิโลวัตต์ และลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงไป 85 ล้านตัน โดยมีโปรแกรมการติดตามผลแบบเวลาจริง 
(Real Time) แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีความท้าทายซึ่งต้องอาศัยยุทธศาสตร์ในการเอาชนะปัญหาอุปสรรคใน
การก้าวเดินไปข้างหน้าอีกมาก (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบที่ 1.19) 

 
ช่วงที่ 7 : อภิปรายเร่ืองมหาวิทยาลัยสีเขียว 

Dato’ Dr. Dionysius S.K. Sharma ผู้อํานวยการบริหาร/ซีอีโอ (Executive Director/CEO) องค์กร
กองทุนสัตว์ป่าโลก (World Wildlife Fund; WWF) ประเทศมาเลเซีย ผู้ดําเนินการอภิปราย ได้แนะนํา
วิทยากร 4 ท่านในช่วงน้ี และเปิดให้มีการดําเนินการอภิปรายตามลําดับ ดังน้ี 

 
 ตัวแทนอาจารย์จากมหาวิทยาลัย เชีย กัวลา (Syiah Kuala University; SKU) เมืองบันดา อา

เจะ (Banda Aceh) ประเทศอินโดนีเซีย ผู้มาทําการนําเสนอแทนอธิการบดี SKU (Rector: 
Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal) 
เริ่มกล่าวแนะนําตัวเองว่า ตนเป็นผู้มีจิตวิญญาณทางการค้า “การสอนของผมเป็นงานอดิเรก รายได้

ของผมมาจากธุรกิจ” (Teaching is my hobby; My earning is from business) และอยากให้คณาจารย์
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ มี Business Mind มากขึ้นเพ่ือใช้แนะแนวทางให้นักศึกษาได้นําไปดําเนินชีวิตจริงจาก
ความรู้ที่ได้ร่ําเรียนมา  

จากน้ันได้กล่าวถึงบทบาทที่จะต้องเปลี่ยนไป (Paradigm Shift) ของมหาวิทยาลัย จากเดิมที่เป็น
เพียงการเรียนการสอน จะต้องเป็นการพัฒนาทักษะความเป็นสีเขียว ต้องเป็นตัวกลางและเป็นศูนย์รวมของ
สังคม ต้องเป็นหุ้นส่วนที่มีประสิทธิภาพในระดับโลก และต้องเป็นศูนย์กลางความรู้แบบองค์รวม (Holistic 
Knowledge Centre) และกล่าวต่อไปถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการของเครือข่ายมหาวิทยาลัย 4 ครั้งที่ผ่านมา 
(ครั้งแรกที่ SKU เมื่อเดือนมิถุนายน 2558,  ครั้งที่สองที่มหาวิทยาลัยไซนส์มาเลเชีย ที่ปีนัง เมื่อเดือนกันยายน 
2558, ครั้งที่ 3 ที่ SKU เมื่อเดือนสิงหาคม 2559, และครั้งที่สี่ที่มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา เมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ 2560 โดยหัวข้อที่จะร่วมมือทั้ง 4 ด้านคือ 1.ด้านเศรษฐกิจ 2.ด้านสังคม 3.ด้านวิจัยและนวัตกรรม 
และ 4.ด้านการพัฒนาสีเขียว จากน้ัน ได้กล่าวถึงการสร้างจิตสํานึกสีเขียวให้เยาวชนเพ่ือเติบโตขึ้นเป็นพลเมือง
ที่รับผิดชอบในอนาคต และกล่าวถึงการวิจัยเก่ียวกับศัตรูพืชการเกษตร การปลูกสมุนไพร การปลูกป่าชายหาด 
และพืชเกษตรต่าง ๆ สุดท้ายได้กล่าวถึงการประชุมลงนามในธรรมนูญความร่วมมือระหว่าง 23 มหาวิทยาลัย
ของทั้ง 3 ประเทศ ที่ SKU เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 ที่ประกอบด้วยมหาวิทยาลัย 11 แห่งบนเกาะสุมาตรา 
มหาวิทยาลัย 9 แห่งในประเทศมาเลเซีย และมหาวิทยาลัย 3 แห่งในประเทศไทย [หมายเหตุของผู้รายงาน: 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ไปร่วมประชุมคร้ังแรกในครั้งน้ัน ยังไม่ได้ร่วมลงนามด้วย] และยังได้ลงรายละเอียด
ถึงโครงการความร่วมมือในทั้ง 4 ด้านในเบ้ืองต้นไว้ด้วย (รายละเอียดเพ่ิมเติมตามเอกสารแนบที่ 1.20) 
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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กร ศรเลิศล้ําวานิช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานท่ี สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
บรรยายเรื่องมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยเฉพาะอย่างย่ิงการดําเนินการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งเป็น 1 ใน 5 วิทยาเขตของมหาวิทยาลัย ว่าวิทยาเขตหาดใหญ่ต้ังอยู่ในภูมิประเทศที่
งดงามเขียวขจี มีต้นกันเกรา (Tembusu) ที่แผ่ก่ิงก้านสาขา และมีต้นประดู่ (Angsana) จํานวนมาก แต่มาวัน
หน่ึงประดู่หลายต้นเริ่มเห่ียวเฉายืนแห้งตาย บุคลากรจํานวนหน่ึงสงสัยว่ามหาวิทยาลัยต้องการทําลายต้นประดู่
ด้วยการใส่ยาฆ่าตอ และเมื่อไม้ตายแล้วจะได้โค่นทิ้งเพ่ือนําพ้ืนที่ไปปลูกสร้างอาคารได้ อย่างไรก็ตาม 
การศึกษาอย่างลึกซึ้งจริงจังทําให้รู้ว่าสาเหตุเกิดจากแมลงศัตรูพืชที่เข้ามากัดกร่อนจากภายในลําต้น ดังน้ัน 
ความรู้ทางวิชาการจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมาก และเป็น 1 ใน 6 ตัวช้ีวัด UI Green Metric World University 
Ranking ที่เริ่มมีขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2553 (หกตัวช้ีวัดน้ีประกอบด้วย 1.ที่ต้ังและโครงสร้างพ้ืนฐาน 2.พลังงานและ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 3.การจัดการขยะ 4.การจัดการนํ้า 5.การขนส่ง และ 6.การศึกษา)  
ดร. กร บรรยายต่อไปว่า การดูแลต้นไม้เป็นสิ่งที่ชุมชนชาวมหาวิทยาลัยที่มีจิตสํานึกสีเขียวต่างก็ผนึกกําลังกัน
ในด้านต่าง ๆ มีการร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้ในที่ต้ังอยู่เสมอ ส่วนเร่ืองการขนส่งได้มีการนํารถไฟฟ้ามาใช้ใน
วิทยาเขตหาดใหญ่ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2552-2553 (เป็นแห่งแรกของประเทศไทย) มีการสร้างทางเท้าหลังคาคลุม 
ด้านของเสียก็มีการคัดแยกขยะ มีการนําขยะมาใช้ใหม่ มีการรณรงค์ไม่ใช้โฬม ด้านพลังงานก็มีการใช้
เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ มีการเปลี่ยนไปใช้หลอดไฟ LED มีการติดต้ังหลังคาพลังแสงอาทิตย์ ฯลฯ 

สุดท้าย ดร. กร ได้กล่าวถึงแนวทางสู่อนาคต จากการสร้างสํานึกสีเขียว สู่อุปนิสัยสีเขียว เพ่ือเป็นผู้นํา
สีเขียวต่อไปในอนาคต โดยมหาวิทยาลัยจะมุ่งสู่ความเป็นวิทยาเขตสีเขียวแบบอัจฉริยะ (Smart Green 
Campus) ใน 6 ด้านคือ 1.ความปลอดภัยและความมั่นคง 2.การขนส่ง 3.การจัดการที่จอดรถ 4.การควบคุม
สิ่งแวดล้อม 5.การให้บริการ และ 6.ระบบการจ่ายเงินแบบอิเล็กทรอนิคส์ (รายละเอียดเพ่ิมเติมตามเอกสาร
แนบท่ี 1.21) 

 
 Dr. Irina Safitri Zen อาจารย์อาวุโส (Senior Lecturer) หัวหน้าหน่วยวิจัยความยั่งยืน 

(Head of Sustainability Research Unit) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมาเลเซีย (Universiti 
Teknologi Malaysia; UTM) 
ได้ขึ้นบรรยายถึงกลไกการเร่งสู่การเป็นเมืองสีเขียวจากบทบาทของมหาวิทยาลัย โดยเริ่มบรรยายจาก

ข้อตกลงของประเทศกับนานาชาติที่จะช่วยลดปริมาณคาร์บอน ไปถึงการเป็นมหาวิทยาลัยที่ย่ังยืน ซึ่งเป็นคํา
ขวัญวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย (Motto: Empowering Sustainable Culture) จากน้ันได้กล่าวถึงนโยบาย
และกรอบการดําเนินการของวิทยาเขต ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม-วัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม โดยมี
โครงสร้างการบริหารงานและบุคลากรรับผิดชอบฝ่ายต่าง ๆ จํานวนมาก (มีผู้จัดการด้านพลังงาน 37 คน และ
มีผู้จัดการด้านสิ่งแวดล้อม 60 คน เพ่ือดําเนินการใน 6 ด้าน คือ 1.สิ่งแวดล้อม 2.สังคม 3.พลังงาน 4.นํ้า 5.
ขยะ และ 6.เศรษฐกิจ)  

จากน้ัน Dr. Irina ได้กล่าวถึงบทบาทของวิทยาเขต ว่าเป็นวิทยาเขตแห่งแรกของประเทศมาเลเซียใน
การทํา Carbon Footprint ทั้งที่เกิดจากไฟฟ้า การขนส่ง และการจัดการขยะ ซึ่งการดําเนินงานจะเช่ือมโยง
กับการวิจัยและหลักสูตรการเรียนการสอน เพ่ือร่วมกันมุ่งสู่ความย่ังยืนของสถาบัน จากน้ันก็กล่าวถึงที่ทํางานสี
เขียว การจัดการขยะ การลดปริมาณขยะจากอาหาร การนําขยะจากอาหารไปทําปุ๋ย การจัดการพลังงาน ฯลฯ 
และสรุปท้ายสุดด้วยความสําเร็จและรางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับ การไปเช่ือมโยงกับเครือข่ายทั่วโลก และการตีพิมพ์
ความรู้และความสําเร็จในวารสารวิชาการระดับโลก (รายละเอียดเพ่ิมเติมตามเอกสารแนบที่ 1.22) 
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 Mr. Thiagarajan Nadeson หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและการตลาด (Head of Education and 
Markets) องค์กรสัตว์ป่าโลก-มาเลเซีย (WWF-Malaysia) 
ได้ขึ้นบรรยายเรื่องโปรแกรมวิทยาเขตนิเวศ (Eco-Campus Programme) โดยเริ่มที่ผลกระทบจาก

การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศที่มีต่อประเทศมาเลเซียในช่วงน้ี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาเรื่องอุทกภัย จากน้ันก็
กล่าวถึงมูลนิธิเพ่ือการศึกษาสิ่งแวดล้อม (Foundation for Environmental Education; FEE) ที่ทํางาน
ร่วมกับ WWF ในการเรียนรู้เก่ียวกับป่าไม้และการให้ความรู้ในเรื่องน้ีให้กับนักศึกษาในวิทยาเขตต่าง ๆ โดยมี
ขั้นตอนในการเข้าสู่วิทยาเขตนิเวศ 7 ขั้นตอนคือ 1.การต้ังคณะกรรมการนิเวศ 2.การดําเนินการทบทวนความรู้
และสถานการณ์ 3.การวางแผนปฏิบัติการ 4.การติดตามและประเมินผล 5.การสร้างหลักสูตร 6.การสื่อสาร
และการสร้างความร่วมมือ และ 7.การสร้างธรรมนูญสีเขียว พร้อมทั้งเรื่องการให้รางวัล 

จากน้ัน ผู้บรรยายได้กล่าวถึงความเช่ือมโยงของ Eco-Campus กับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ชาติ กับ
โปรแกรมปฏิบัติการของโลก (Global Action Programmes; GAPs) กับเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
(Sustainable Development Goal; SDG) ลําดับที่ 4 (เก่ียวกับการศึกษา) และกับ SDG ที่ 12 เก่ียวกับการ
บริโภคอย่างรับผิดชอบ (Responsible Consumption) เพ่ือไปสู่ 11 หัวข้อหลักในการทํา Eco-Campus 
กล่าวคือ 1.ความหลากหลายทางชีวภาพ 2.การจัดการความต้องการนํ้า 3.การเป็นพลเมืองโลก 4.การทิ้งขยะ 
5.ทะเลและชายฝั่ง 6.การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 7.การจัดการพ้ืนที่ในวิทยาเขต 8.การ
จัดการขยะ 9.สุขภาพและความเป็นอยู่ 10.พลังงานสีเขียว และ 11.การขนส่งสีเขียว  

ท้ายสุดผู้บรรยายได้กล่าวถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็น Eco-Campus คือ 1.ประโยชน์ต่อ
สิ่งแวดล้อม 2.ประโยชน์ต่อสถาบัน 3.ประโยชน์ต่อนักศึกษาและการศึกษา และ 4.ประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น
และชุมชนโลก (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบที่ 1.23) 
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ประชุมวันที่2 : วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 

ช่วงที่ 1 : ช่วงเปิดการประชุม 
การประชุมวันที่สองเริ่มต้นด้วยพิธีการเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ โดยหลังจากประธานในพิธี 

มุขมนตรีแห่งรัฐมะละกา His Right Honorable Datuk Seri Utama Ir. (dr.) Hj. Idris bin Hj. Haron ได้
เดินทางมาถึง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนได้ร่วมกันเคารพเพลงชาติมาเลเซียแล้ว ได้มีการฉายวีดีทัศน์กล่าว
ต้อนรับจากผู้บริหารธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) 2 ท่าน 

 
 Mr. Alfredo Perdiguero ผู้อํานวยการฝ่ายประสานงานความร่วมมือและปฏิบัติการภูมิภาค 

(Regional Cooperation and Operations Coordination Division) แผนกเอเชียอาคเนย์ 
(Southeast Asia Department) ADB 
กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และขออภัยที่ไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมด้วยตนเอง จากน้ันได้กล่าวถึง

บทบาทของ ADB ในเร่ืองส่วนสําคัญในการสนับสนุนกิจกรรมปฏิบัติการเมืองสีเขียวของอนุภูมิภาคน้ี ที่จะ
ขยายต่อไปยังประชาชาติเอเชียอาคเนย์ (Association of South East Asian Nations; ASEAN) 

 
 Ms. Amy Leung ผู้อํานวยการใหญ่ (Director General) แผนกพัฒนาความยั่งยืนและการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Sustainable Development and Climate Change 
Department) ของ ADB 
กล่าวย้อนถึงการเริ่มดําริเมืองสีเขียวของ IMT-GT เมื่อสี่ปีก่อน และขอร่วมแสดงความยินดีกับเมืองมะ

ละกาที่ประสบความสําเร็จและเป็นแบบอย่างนําร่องให้แก่เมืองอ่ืน ๆ และยินดีอย่างย่ิงที่ ADB ได้เป็นหุ้นส่วน
ในความสําเร็จน้ี 

จากน้ัน ได้มีการฉายวีดีทัศน์เก่ียวกับการดําเนินการในเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของบริษัท 
WSL Energy Engineering Sendirian (Sdn) Berhad (Bhd) ตามด้วยปาฐกถาจากผู้บริหารอาวุโสท่านหน่ึง 
[ผู้รายงานขออภัยที่จดจําไม่ได้ว่าช่ืออะไร] ของหน่วยงานการวางแผนเศรษฐกิจ (Economic Planning Unit; 
EPU) ซึ่งกล่าวว่า เรื่องการเติบโตสีเขียวน้ีถือเป็นตัวเปลี่ยนเกม (Game Changer) ที่ผนวกความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนในหัวข้อหลัก ๆ หลายเร่ือง ทั้งเรื่องพลังงานในอาคาร พลังงาน
แสงอาทิตย์ การขนส่ง ก๊าซเรือนกระจก ก๊าซชีวภาพ ฯลฯ และว่า การจัดการด้านอุปสงค์ (Demand side 
Management; DSM) หรือการจัดการด้านความต้องการของผู้ใช้งาน เป็นสิ่งจําเป็นที่จะต้องทําอย่างให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ท้ายสุดได้แสดงความยินดีกับเมืองมะละกาที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากในสี่ปีที่ผ่าน
มาในการลดปริมาณการใช้พลังงาน และนั่นก็หมายถึงการลดค่าใช้จ่ายและการลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
ไปได้อย่างมาก และว่า EPU และ CIMT พร้อมที่จะร่วมกันสนับสนุนโครงการที่ดีเช่นน้ีต่อ ๆ ไป  

หลังจากน้ันก็ยังมีวีดีทัศน์เก่ียวกับ DSM ในเรื่องประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Efficiency; 
EE) โดยเฉพาะอย่างย่ิง การดําเนินโครงการ UJALA ของประเทศอินเดีย 
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ช่วงที่ 2 : ปาฐกถาโดยมุขมนตรีแห่งรัฐมะละกา His Rt. Hon. Datuk Seri Utama Ir. (dr.) Hj. Idris 
bin Hj. Haron 

มุขมนตรีแห่งรัฐมะละกาได้เริ่มกล่าวถึงวิสัยทัศน์ของนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ที่จะนําพาสู่ความใสสว่าง
และความปลอดภัยของชาติ และได้กล่าวว่าปกติแล้วจะมีการประชุมของรัฐมะละกาทุก ๆ วันพุธ อย่างไรก็
ตาม พุธน้ีเป็นพุธพิเศษ เพราะเรื่องเมืองสีเขียวต้องมาก่อน และจําต้องเลื่อนการประชุมรัฐออกไป อันเป็นการ
แสดงให้เห็นถึงการให้ความสําคัญกับงานน้ีเหนือสิ่งอ่ืน จากนั้นได้กล่าวถึงทั้งงานและบุคลากรว่า ต้องทั้งมาได้ 
(Available) และต้องเห็นผล (Visible) หากขาดอย่างใดอย่างหน่ึงก็ไม่สัมฤทธ์ิผล  
 มุขมนตรีมะละกาได้เล่าประวัติความเป็นมาของเมือง ที่เคยได้ช่ือว่าเป็นเวนีซตะวันออกเพราะมีการ
เดินทางทางน้ํามากมาย และโดยเฉพาะอย่างย่ิงแม่นํ้ามะละกา ซึ่งถือเป็น “สายนํ้าเพ่ือชีวิต” (River for Life) 
พร้อมกล่าวในทํานองว่า หากมาประเทศมาเลเซียแล้วไม่มาเมืองมะละกาก็เฉกดังไม่ได้มามาเลเซีย และหากมา
เมืองมะละกาแล้วไม่ได้ไปล่องแม่นํ้ามะละกาก็เฉกดังไม่ได้มามะละกา หลังจากน้ัน ก็ได้บรรยายถึงความสําเร็จ
ในเรื่องเมืองสีเขียวจากโครงการต่าง ๆ อาทิเช่น เทคโนโลยีการให้คลอรีนแบบใช้ไฟฟ้า (Electro-
Chlorination Technology) การแปลงขยะจากอาคารให้เป็นพลังงาน (Building Waste to Energy; WTE) 
การจัดให้มีวันที่ไม่ใช้พลาสติก (No Plastic Day) ฯลฯ พร้อมทั้งกล่าวขอความสนับสนุนเพ่ิมเติมจากผู้บริหารที่
มีส่วนเก่ียวข้องที่มาในงาน และว่าหากได้รับงบประมาณมาดําเนินการ เมืองมะละกาก็จะไม่ทําให้ผิดหวังอย่าง
แน่นอนโดยปราศจากการคอรัปช่ัน  
 มุขมนตรีแห่งรัฐมะละกายังได้บรรยายต่อไปถึงโครงการ UJALA และความสําเร็จอย่างย่ิงใหญ่จาก
โครงการน้ีในประเทศอินเดีย ที่ทั้งก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีแล้ว ยังมีส่วนอย่างมากในการสร้างผู้ประกอบการสีเขียว
อีกด้วย และประกาศว่า เมืองมะละกาจะเป็นเมืองแรกใน ASEAN ที่จะทําตามแบบอย่างของโครงการ UJALA 
น้ี ด้วยการยํ่าฆ้องยํ่าโมงประกาศเปิดการประชุมในคร้ังน้ี 
 
ช่วงที่ 3 : อภิปรายร่วมระดับนโยบาย (High Level Panel Discussion)  

ช่วงน้ี มุขมนตรีแห่งรัฐมะละกา ได้มาทําหน้าที่เป็นผู้ดําเนินการอภิปรายด้วยตนเอง [ซึ่งการกระทํา
ลักษณะน้ีไม่มีให้เห็นบ่อยนัก (ถ้ามี) ที่ผู้บริหารระดับสูงสุดของรัฐจะมาทําหน้าที่น้ี และสี่สิบปีในการทํางานของ
ผู้รายงานก็เพ่ิงพานพบเห็นเป็นคร้ังแรก] และมุขมนตรีได้กล่าวว่า ท่านปรับเปลี่ยนบทบาทตัวเองได้ เพราะหาก
เปลี่ยนตนเองไม่ได้แล้วก็อย่าคาดหวังที่จะไปปรับเปลี่ยนผู้อ่ืน (Forget about changing others if you 
cannot change yourself) และว่าการรับที่จะเป็นผู้ดําเนินการอภิปรายน้ีก็ถือเป็นสิ่งที่แสดงถึงความต้ังใจมั่น
ที่มีต่อโครงการน้ี  
  การดําเนินการอภิปรายเริ่มด้วยการฉายวีดีทัศน์ TED Talk ของ Mr. Tshering Tobgay ชาวภูฐาน 
ที่มาเล่าเรื่องราวของประเทศเล็ก ๆ ของตนที่ถูกขนาบด้วยประเทศมหึมาสองประเทศ คือจีนและอินเดีย และ
ว่านอกจากจะเป็นประเทศที่ไม่สร้างคาร์บอนให้บรรยากาศเพ่ิมขึ้นแล้ว ยังเป็นประเทศเดียวในโลกที่ช่วยดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Negative) ให้กับโลกอีกด้วย วีดีทัศน์ความยาวประมาณเกือบ 20 นาทีน้ีสรุป
ท้ายด้วยความท้าทายและร้องขอให้ประเทศอ่ืน ๆ ในโลกน้ี ได้ช่วยกันมีส่วนในการลดการผลิตคาร์บอน เพ่ือ
ช่วยให้โลกของเราให้พ้นจากภัยอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ   
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ช่วงที่ 4 : ปาฐกถาพิเศษก่อนการอภิปรายกลุ่ม 
หลังการฉายวีดีทัศน์ Mr. Tshering Tobgay ได้มีปาฐกถาพิเศษตามมา 2 หัวข้อ ดังน้ี 

 คุณสาโรจน์ ศรีใส หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม (Head of Environment Division) สํานักงานฝ่าย
เลขานุการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ได้ขึ้นบรรยายถึงความร่วมมือใน ASEAN เก่ียวกับ
เมืองสิ่งแวดล้อมย่ังยืน 
โดยได้เริ่มกล่าวถึง ASCC Blueprint  2025 (ASCC = ASEAN Socio-Cultural Community) และ

โครงสร้างหน่วยงานคณะทํางาน 7 ด้าน คือ  
1.การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  
2.เมืองสิ่งแวดล้อมย่ังยืน  
3.สารเคมีและของเสีย  
4.การอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ  
5. สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง  
6.การจัดการทรัพยากรแหล่งนํ้า  
7.การศึกษาสิ่งแวดล้อม  
และได้เน้นกระชับเข้ามายังด้านที่ 2 ที่เก่ียวกับเมืองสิ่งแวดล้อมย่ังยืน รวมทั้งยุทธศาสตร์และ

มาตรการในด้านน้ี  
คุณสาโรจน์ ยังได้บรรยายถึงสภาพทั่วไปในภูมิภาคอาเซียน ถึงเรื่องพ้ืนที่ ประชากร แนวโน้มการเพ่ิม

ประชากร และแนวโน้มการเข้ามาเป็นประชากรเมือง และกล่าวถึงการให้รางวัล ESC (Environmentally 
Sustainable City) แก่เมืองที่มีผลสําเร็จในการจัดการความย่ังยืนของสิ่งแวดล้อม ที่เริ่มให้ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 
2551 โดยมีการมอบรางวัลทุก 3 ปีในช่วงแรก และโดยที่การมอบรางวัลครั้งที่ 4 จัดขึ้นที่ประเทศบรูไนใน
เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ให้กับ เมือง 2 ขนาด คือ 1.ขนาดใหญ่ และ 2.ขนาดเล็ก และใน 3 หัวเร่ืองคือ 1.
นํ้าสะอาด 2.ดินสะอาด และ 3.อากาศสะอาด (รวมท้ังสิ้น 6 รางวัล) และโดยที่หลังจากน้ี จะปรับเปลี่ยนให้มี
การมอบรางวัลทุก 4 ปี  

จากน้ัน ผู้บรรยายได้กล่าวถึงการสัมมนาระดับสูงเก่ียวกับเมืองย่ังยืน (High Level Seminar on 
Sustainable Cities; HLS SC) ซึ่งครั้งที่ 8 ได้จัดขึ้นเมื่อต้นปี พ.ศ. 2560 ที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีผลลัพธ์และ
ข้อแนะนําจากการประชุมหลายประการ อาทิ การขยายความสนับสนุนกิจกรรมต้นแบบเมืองย่ังยืน (Scale up 
of Sustainable Environmental City Model; SECM) เป็นต้น และตบท้ายด้วยรายละเอียดความร่วมมือ
กับประเทศจีน (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบที่ 2.1) 

 
 Mr. Emani Kumar รองเลขาธิการองค์กรท้องถ่ินเพื่อความย่ังยืน (Deputy Secretary 

General, ICLEI – Local Governments for Sustainability) 
ได้บรรยายถึงโครงข่ายเมืองสีเขียวเพื่อการขยายโครงการสู่ระดับอาเซียน โดยเริ่มจากภาพฉายข้อมูล

สําคัญของประเทศทั้ง 10 ในอาเซียน ระดับและแนวโน้มการพัฒนาสู่ความเป็นเมือง สัดส่วนประชากรท่ีเข้าถึง
แหล่งนํ้าสะอาด สุขาภิบาล การอพยพถิ่นฐาน เศรษฐกิจ โครงสร้างพ้ืนฐาน ความต้องการพลังงาน ปริมาณ
การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเป้าหมายการบรรเทาปัญหา  

จากน้ัน Mr. Kumar ได้กล่าวถึงภาคส่วนหัวข้อความสนใจของประเทศทั้ง 10 ในการดําเนินการ ถึง
ผลการประชุมสุดยอดผู้นําครั้งที่ 7 เมื่อปี พ.ศ. 2556 ที่กรุงบันดา เสรี เบกาวัน และแผนปฏิบัติการเมืองสีเขียว
ของมะละกาเมื่อปี พ.ศ. 2555 ที่เช่ือมต่อเครือข่ายกับหลากหลายองค์กรทั่วโลก และที่เข้าไปร่วมกับการ
ประชุมที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ มาโดยตลอด จนขยับขยายขอบเขตการดําเนินการไปอย่างกว้างไกล และโดยมีองค์กร
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ทางด้านการเงินเข้ามาสนับสนุนอย่างเช่น ADB และมูลนิธิร็อคก้ีเฟลเลอร์ โดยในการดําเนินการเหล่าน้ีได้
คํานึงถึงกรอบการทํางานของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรอบเซ็นไดสําหรับการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Sendai 
Framework for Disaster Risk Reduction) เป้าหมายทั้ง 17 ในการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) ของ
สหประชาชาติ ปฏิญญาปารีส (Paris Climate Agreement COP21) ฯลฯ  

ท้ายสุด ผู้บรรยายได้กล่าวถึงองค์กรที่ตนสังกัด (ICLEI) ที่มีหน่วยงานกระจายอยู่ทั่วโลก และความ
สนับสนุนที่องค์กรสามารถให้ต้ังแต่กระบวนการกระทั่งถึงโครงการ (From Process to Project) และพร้อมที่
จะขยายความสนับสนุนสู่การเติบโตสีเขียวของเมืองต่าง ๆ ใน BIMP-EAGA (Brunei, Indonesia, Malaysia, 
Philippines – East ASEAN Growth Area) ต่อ ๆ ไป (รายละเอียดเพ่ิมเติมตามเอกสารแนบที่ 2.2) 

 
หลังปาฐกถาพิเศษสองเรื่องน้ี มุขมนตรีแห่งรัฐมะละกาได้เกริ่นนําการอภิปรายกลุ่ม และได้กล่าว

แนะนําผู้ร่วมการอภิปราย 3 ท่าน ตามลําดับ ดังน้ี 
 Hon. Datuk Allauddin B. Hj. Anuar รองผู้อํานวยการใหญ่ (Deputy Director General) 

หน่วยวางแผนเศรษฐกิจ (Economic Planning Unit; EPU) สํานักนายกรัฐมนตรี มาเลเซีย 
(Prime Minister’s Department, Malaysia) 
ได้กล่าวถึง SDGs, Inclusiveness, Well-being, Safety, Income, Education, Action Plans ซึ่ง

ทั้งหมดน้ีจะบรรลุได้ก็ต้องมีการลงมือทํา (Implementation) โดยมีผู้นําที่เข้มแข็ง (Leadership) ด้วยความ
สนับสนุนจากภาคเอกชน (Private Sector Support) ความรู้ (Knowledge) และทุนสนับสนุน อย่างเช่นจาก 
ADB สําหรับภาครัฐน้ันก็สนับสนุนเต็มที่อยู่แล้ว 

และในส่วนของผู้ดําเนินการอภิปราย มุขมนตรีแห่งรัฐมะละกาได้เสริมว่า รัฐบาลประเทศมาเลเซีย
จริงจังและให้ความสําคัญกับเรื่องน้ีมาก กระทั่งมีการต้ังกระทรวงสําหรับการน้ีโดยเฉพาะ กล่าวคือ กระทรวง
พลังงาน เทคโนโลยีสีเขียว และน้ํา (Ministry of Energy, Green Technology and Water) 

 
 Mr. Ki-Joon Kim หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญการขนส่ง (Principal Transport Specialist) ฝ่ายการ

พัฒนาความยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Sustainable Development and 
Climate Change Department) ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) 
กล่าวถึงเรื่องการขนส่งสีเขียวที่ย่ังยืนว่า นอกเหนือจากระบบการขนส่งที่ดีแล้ว การมีประชาชนที่ชาญ

ฉลาด (Smart People) ยังมีความสําคัญมากกว่า เพราะหากผู้ขับขี่เคารพสิทธิคนเดินเท้า และคนเดินเท้า
เคารพสิทธิผู้ขับขี่แล้ว ปัญหาก็ลดลงไปมาก ความประมาทและความเห็นแก่ตัวเป็นสิ่งไม่ดี และชาวเอเชียน้ันมี
อุปนิสัยแตกต่างกับชาวตะวันตก เราจึงต้องคํานึงถึงสิ่งน้ีในการดําเนินการด้วย ผู้นําที่เข้มแข็ง (Strong 
Leadership) ผนวกกับการวางระบบสถาบัน (Institution Arrangement) คงเป็นหนทางหน่ึง 

 
 Mr. Amit Prothi รองผู้อํานวยการ (Associate Director) องค์กรเมืองยืดหยุ่น 100 เมือง (100 

Resilient Cities) 
กล่าวเสริมในท้ายสุดว่า เมืองใหญ่ทั้งหลายต่างพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ปัญหาก็ต่างบ้าง

เหมือนบ้าง แต่ความรู้น้ันมีอยู่ทั่วไป เมืองหน่ึง ๆ สามารถจะเรียนรู้จากเมืองอ่ืน ๆ ได้ เพ่ือจะได้นําความรู้น้ัน
ไปดัดแปลงใช้ให้เข้ากับบริบทของท้องถิ่นของตนและน่ันก็คือแผนความยืดหยุ่นน่ันเอง 

ท้ายที่สุด มุขมนตรีแห่งรัฐมะละกา ผู้ดําเนินการอภิปรายได้กล่าวขอบคุณวิทยากรทุกคน พร้อมทั้ง
กล่าวช่ืนชมผู้เข้าร่วมประชุม ที่ต้ังใจฟังอย่างใจจดจ่อ และร่วมประชุมอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหน่ือย จนไม่เห็นมี
ผู้ใดกระวนกระวายใจที่การประชุมยืดเย้ือเกินเวลาไปแม้แต่คนเดียว จึงขอให้ทุกคนปรบมือให้กับวิทยากร 
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ให้กับเจ้าหน้าที่ และให้กับตนเอง และก็ไม่วายท่ีจะทิ้งท้าย กล่าวขอ ADB ให้สนับสนุนการทําแผนปฏิบัติ
การเมืองสีเขียวของประเทศต่าง ๆ ใน ASEAN ที่จะมาร่วมขบวนการการเติบโตสีเขียวในอนาคตต่อ ๆ ไป 
 
ช่วงที่ 5 : อธิบายโครงการปรับปรุงแม่น้ํามะละกา 

ท้ายสุดของการประชุมคร้ังน้ี Ir. Sreedaran Raman รองผู้อํานวยการ (Deputy Director) 
สํานักงานโครงการแห่งรัฐมะละกา แผนกชลประทานและระบายนํ้า (Federal Project Office of 
Department of Irrigation and Drainage, Melaka) ได้ขึ้นมากล่าวย่อพิเศษถึงโครงการปรับปรุงแม่นํ้ามะละ
กา ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 (Special Briefing Session on Melaka River Rehabilitation Project; 
Phase 1 and Phase 2) ดังน้ี  

เมืองมะละกาเป็นเมืองท่าบนช่องแคบ และมีความสําคัญของลํานํ้าภายในแผ่นดิน โดยเฉพาะแม่นํ้ามะ
ละกา และในปี พ.ศ. 2545 ถึง 2553 ได้มีการพัฒนาระยะที่ 1 (ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร พร้อมเขื่อนก้ันนํ้า 
จากปากแม่นํ้าที่อยู่ติดกับทะเล ถึงสะพาน Hang Jebat โดยได้รับงบประมาณจากรัฐบาลกลาง 350 ล้านริง
กิต) และระยะที่ 2 ระหว่างปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน (ระยะทางต่อเข้าไปอีก 5.2 กิโลเมตรตามลํานํ้า ด้วย
งบประมาณจากรัฐบาลกลาง 344 ล้านริงกิต ) ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสวยงามขึ้นอย่างเด่นชัด  

ผู้บรรยายยังได้บรรยายต่อถึงรายละเอียดแนวคิดและรายละเอียดการออกแบบอีกหลายอย่าง 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการออกแบบและการก่อสร้างทางเดินเท้าตลอดสองข้างของลํานํ้า การป้องกันตลิ่ง รวมท้ัง
การปรับปรุงความสวยงามของสะพาน และการก่อสร้างสะพานและอาคารริมนํ้าใหม่ ๆ ฯลฯ และท้ายสุดได้
สรุปว่า ความสําเร็จของโครงการน้ีหลัก ๆ แล้วขึ้นอยู่กับความต้ังใจทางการเมือง (Political Will) ขึ้นอยู่กับว่า
สิ่งน้ีเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว (Tourism Product) และยังเป็นการสร้างทางเลือกการเดินทางทางน้ําสําหรับ
ชุมชนท้องถิ่นโดย Water Taxi (รายละเอียดเพ่ิมเติมตามเอกสารแนบที่ 2.3) 
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ภาพประกอบการประชุมสัมมนา 
ในช่วงวันที่ 5-6 กันยายน 2560 

ณ โรงแรมรามาดา พลาซา เมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย 
 

 

  

  

  

 


